



ประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
เรื่อง พบผู้ผลิตรายการสัญญาณจางติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ ราย (ฉบับที่ ๒)

สืบเนื่องจากการที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แล้ว มีอาการไข้เล็กน้อย รับประทานยาแล้วไข้ลดลงอยู่ในระดับปกติ ยังไม่มีอาการแทรกซ้อนสำหรับพนักงานผู้สัมผัสใกล้ชิดติดมาก ๒ ราย ส่งไปตรวจหาเชื้อเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะทราบผลภายในไม่เกินวันพรุ่งนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด ส.ส.ท. จะได้แจ้งให้พนักงานทราบทันที

วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๖๔) ส.ส.ท. ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์สาธารณสุขที่ ๕๓ ทุ่งสองห้อง เข้ามาสอบสวนโรค และได้รับคำแนะนำให้ขยายการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยละเอียดย้อนหลังไปจนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จากการสำรวจพื้นที่พบว่า ส.ส.ท. มีการจัดการตามมาตรการป้องกันโรคได้ในระดับดีมากเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแล้ว

ส.ส.ท. จึงเห็นควรประกาศมาตรการบริหารจัดการเพิ่มเติมดังนี้

๑. งดการใช้ห้องออกกำลังกาย เพราะเป็นสถานที่ที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย
๒. สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงให้กักตัว (ห้ามพบปะผู้อื่น) อยู่ที่บ้านหรือสถานที่กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อรอสังเกตอาการ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าพนักงานมีความประสงค์จะได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักระหว่างกักตัว หรือ หากมีอาการให้ติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์เพื่อดูแลต่อไป
๓. สำหรับครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงสูงก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันในข้อ ๒ มาเป็นแนวปฏิบัติด้วย
๔. เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเห็นควรให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการออกอากาศทั้งระบบ

๕. สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายใน ส.ส.ท. ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการที่ประกาศใช้โดยทั่วไป

๖. ขอความร่วมมือพนักงานงดเว้นการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เช่น สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศและมีผู้คนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ส.ส.ท. มีความห่วงใยในสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนทุกกลุ่มเป็นลำดับแรกไปพร้อมๆ กับการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่งานต่อเนื่อง จึงขอให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกันแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือข้อแนะนำสำคัญผ่านผู้รับผิดชอบได้ตลอดเวลาที่ คุณขวัญแก้ว ดงน้อย สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทร ๐๘๔ ๑๑๓ ๖๙๖๒ คุณอดุลย์ พรชุมพล สำนักบริหาร โทร ๐๘๑ ๙๓๖ ๓๒๕๙ คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองด้านบริหารกิจการ โทร ๐๘๑ ๓๑๐ ๕๒๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล)

ผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย